

Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước mùa tựu trường

Còn gần 1 tháng nữa năm học 2023 - 2024 chính thức bắt đầu. Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đang bắt đầu sôi động, các đơn vị cung cấp thiết bị trường học đã chủ động nhập về đầy đủ lượng hàng để phục vụ nhu cầu của người dân.



Lượng khách đến mua sách, đồ dùng học tập tăng cao so với tháng trước.

Năm học mới này, em Nguyễn Quang Minh, Trường THPT Vũ Tiên lên lớp 11. Trước thêm năm học mới, em đã tìm đến các đơn vị cung cấp thiết bị trường học uy tín để tìm mua sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo. Quang Minh cho biết: Năm nay lớp 11 sẽ học bộ SGK mới so với năm học trước. Vì vậy, để chuẩn bị chu đáo, em đã tìm mua SGK và sách tham khảo ở siêu thị sách - thiết bị - văn hóa phẩm của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thái Bình. Em thấy ở đây sắp xếp sách rất hợp lý, khoa học nên dễ tìm, đủ SGK và sách tham khảo em cần tìm.

Năm học 2023 - 2024 là năm học đầu tiên sử dụng SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, do đó các đơn vị, cửa hàng sách đã khảo sát, cân đối và nhập đầy đủ các bản sách, bảo đảm nhu cầu của học sinh. Theo bà Phạm Thị Nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần

Sách và thiết bị trường học Thái Bình, từ tháng 5 đến nay hệ thống đại lý của Công ty tại 8 huyện, thành phố đã phát hành khoảng 4 triệu bản SGK, dự kiến từ nay đến trước khai giảng năm học mới số lượng sách sẽ được cung ứng là 1,2 triệu bản. Công ty cam kết với các em học sinh, nhất là học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sẽ có đủ SGK trước thêm năm học mới.

Theo ghi nhận, từ giữa tháng 7/2023, tại một số cửa hàng, siêu thị sách trên địa bàn thành phố Thái Bình, sức mua SGK, đồ dùng học tập bắt đầu tăng. Năm nay, giá các bộ SGK có phần giảm so với những năm trước, riêng SGK mới của lớp 4, lớp 8 và lớp 11 cao gấp 2 - 3 lần sách cũ. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi chất lượng in, mẫu mã và cách thiết kế bộ sách mới được đánh giá là công phu, bài bản hơn, in xày ra sắc nét và kỹ thuật in. Cụ thể, giá một bộ SGK từ khối lớp 1 đến khối 5 (trừ khối 4) dao động từ

230.000 - 340.000 đồng/bộ; SGK THCS và THPT dao động từ hơn 200.000 - 350.000 đồng/bộ. Đối với các tác phẩm văn học trong nước, giá bia mềm từ 30.000 - 50.000 đồng/cuốn. Đối với sách văn học nước ngoài dạng bia mềm có giá từ 60.000 - 140.000 đồng/cuốn, bia cứng có giá từ 120.000 - 200.000 đồng/cuốn. Để hỗ trợ học sinh trước thêm năm học mới, một số đơn vị cung ứng sách uy tín đều thực hiện chương trình ưu đãi, giảm 10% cho tất cả SGK, đồ dùng học tập. Đặc biệt, tại siêu thị sách - thiết bị - văn hóa phẩm của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thái Bình và chi nhánh tại các huyện, thành phố dự phòng thêm 10% số sách để bán lẻ cho học sinh nếu các em chưa đủ sách hoặc làm mất sách trong năm học.

Cùng với SGK, trước khi năm học mới bắt đầu thị trường đồ dùng học tập cũng rất nhộn nhịp với sự "lên ngôi" của các sản phẩm có nguồn gốc trong nước như Hoàng Hà, Thiên Long, Bến Nghé... Riêng đối với mặt hàng cặp, ba lô học sinh, các đơn vị sản xuất đưa ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm có thêm chức năng chống gù, chống vẹo cột sống, lệch vai... với chất liệu vải may thoáng và thấm hút mồ hôi. Bên cạnh đó, các loại đồ dùng học tập đều có mẫu mã đẹp, hình ảnh ngộ nghĩnh với họa tiết hoạt hình được in, thêu 3D, gắn gũi với trẻ em. Ngoài ra, nhiều sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường như bộ đồ dùng học tập chất liệu bằng nhựa dẻo; giấy bọc sách, vở với nhiều hình thù, màu sắc hấp dẫn. Chị Hoàng Thị Thu, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Năm nay con tôi vào lớp 1 nên tôi ưu tiên lựa chọn ba lô hàng Việt cho con bởi giá cả phù hợp, chất liệu nhẹ, thiết kế gọn gàng. Cùng với đó, để kích thích việc học của con ở môi trường học tập mới, tôi cho con tự lựa chọn hộp bút, bình nước với những hình thù, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn.

Bà Phạm Thị Nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thái Bình cho biết thêm: Bên cạnh việc cung ứng sách, thiết bị, đồ dùng học tập, vừa qua Công ty đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình trao tặng sách cho các trường học và thư viện với tổng trị giá gần 600 triệu đồng; tặng bộ sách Tiếng Anh cho giáo viên dạy 3 khối lớp 4, 8 và 11. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh để tặng các em bộ SGK trong thời gian sớm nhất, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em trước thêm năm học mới.

DẠNG ANH

Nhằm mang lại nhiều tiện ích nhất cho người thụ hưởng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền tinh ưu việt của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM.

Phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Bà Nguyễn Thị Tuyết ở tổ dân phố số 3, thị trấn Quỳnh Côi chia sẻ: Tôi nghỉ hưu được 6 năm nay, từ lúc bắt đầu nghỉ hưu cho đến thời điểm này tôi luôn nhận lương hưu hàng tháng qua thẻ ATM. Tôi thấy việc nhận lương hưu qua thẻ ATM rất nhanh chóng, thuận tiện, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Với công nghệ hiện đại, tôi có thể rút tiền ở bất cứ đâu khi cần, thậm chí chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể kiểm soát được số tiền mình đang có. Nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay thì số tiền vẫn giữ trong tài khoản và sẽ được tính lãi. Đây thực sự là một dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng.

Ngồi hưu gần 20 năm nay nhưng đến năm 2021 ông Nguyễn Thành Ngữ ở thôn Lương Cự Nam, xã Quỳnh Hồng mới chuyển sang nhận lương hưu qua thẻ ATM. Ông rất bất ngờ về tính tiện lợi của việc chi trả lương hưu qua thẻ ngân hàng. Lấy dẫn chứng về việc trước kia khi còn lĩnh lương hưu bằng tiền mặt, có lần phải xếp hàng chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới lấy được tiền. Vừa mệt mỏi vừa mất thời gian nên ông cho rằng việc nhận lương hưu hàng tháng qua thẻ ATM là rất tiện ích cho người thụ hưởng.

"Nhà tôi gần cây ATM nên việc lĩnh lương hưu là rất thuận lợi. Tranh thủ lúc thể dục buổi sáng hay lúc đi bộ buổi tối, tôi có thể rút được tiền bất cứ khi nào mình muốn. Tôi cũng có thể rút tiền linh hoạt theo nhu cầu chi tiêu của gia đình; những lúc đi chơi với con ở tỉnh ngoài tôi cũng không cần phải ủy quyền

QUỲNH PHỤ Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

cho người thân nhận giúp tiền lương hưu hàng tháng. Tháng nào cần chi tiêu ít, tôi sẽ rút ít đi, số còn lại để tiết kiệm, số tiền tiết kiệm được tính lãi. Cứ thế, mỗi năm tôi tiết kiệm được một số tiền để phòng khi đau ốm" - ông Ngữ chia sẻ.

Việc nhận lương hưu qua thẻ vừa mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng vừa giúp cơ quan BHXH giảm được chi phí hành chính. Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chỉ cần mang thẻ ra cây ATM để rút tiền mà không cần phải chờ đợi. Đây là hình thức phù hợp với chủ trương hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Với hình thức này, cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng có thể lĩnh lương mọi lúc, mọi nơi, hoặc nhờ người thân lĩnh giúp mà không cần ủy quyền. Việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM bảo đảm người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định.

Theo báo cáo của BHXH huyện Quỳnh Phụ, tính đến tháng 7/2023 toàn huyện có 1.552/9.519

người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM, chiếm 16,3% tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, tập trung chủ yếu ở thị trấn Quỳnh Côi, thị trấn An Bài và một số xã có trụ sở của chi nhánh Agribank như Quỳnh Trang, Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn trong việc phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM. Đa số người thụ hưởng tuổi đã cao, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, đã quen sử dụng tiền mặt. Hơn nữa, nhiều người chưa hiểu rõ tiện ích, tính năng của thẻ ATM nên chưa sẵn sàng chuyển đổi.

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để tiếp tục phát triển người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

DUY TÙNG



Bà Nguyễn Thị Tuyết ở tổ dân phố số 3, thị trấn Quỳnh Côi thấy việc nhận lương hưu qua thẻ ATM rất nhanh chóng, thuận tiện.

ỦY BAN MTTQ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Minh Phú



Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cùng đơn vị tài trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Cách, xã Minh Phú.

Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng vừa tổ chức khánh thành, bàn giao, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Minh Phú. Nhà đại đoàn kết được bàn giao cho bà Nguyễn Thị Cách, thôn Cao Phú, xã Minh Phú. Bà Cách thuộc diện hộ nghèo, đơn thân, ở trong ngôi nhà xuống cấp xây từ lâu trên đất của anh trai. Ngôi nhà mới xây có diện tích 50m², tổng kinh phí 200 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ huyện vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, số kinh phí còn lại do cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và bà con trong dòng họ ủng hộ.

Tại buổi trao nhà, đại diện Ủy ban MTTQ huyện cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà Cách; chính quyền địa phương, các đoàn thể trao tặng nhiều phần quà y nghĩa giúp bà Cách sớm ổn định cuộc sống. Đây là một trong nhiều hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng chăm lo cho người nghèo.

TRUNG NGHĨA

Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời chứng nghe kém ở trẻ

Ảnh hưởng chức năng nghe, nghe kém sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, trong đó có việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, nhận biết của trẻ. Trước thực tế đó, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã khám, đo điện thính giác thân não nhằm phát hiện sớm, can thiệp kịp thời chứng nghe kém ở trẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng khoa 3 chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ: Việc nghe kém ở trẻ nhỏ sẽ dẫn tới những ảnh hưởng về phát triển ngôn ngữ và trí tuệ. Bên cạnh đó, trẻ sẽ suy giảm về tinh thần, dễ cáu gắt và hạn chế trong việc nhận biết thế giới xung quanh. Vì thế, khám sàng lọc, đo thính lực có vai trò quan trọng, từ đó sẽ phát hiện những trẻ bị giảm thính lực, can thiệp kịp thời để trẻ có thể phát triển được ngôn ngữ; giảm thiểu những ảnh hưởng sức khỏe do mất thính lực gây ra. Nếu trước kia, Bệnh viện Nhi Thái Bình chưa thực hiện đo điện thính giác thân não thì bệnh nhân phải chuyển tuyến hoặc đến các cơ sở tư nhân đo, kiểm tra. Song, từ cuối tháng 3/2023, khi Bệnh viện triển khai đo điện thính giác thân não, nhiều bệnh nhi đã được kiểm tra, đo thính lực kịp thời. Không gây đau đớn, kỹ thuật này nhằm kiểm tra sự đáp ứng của não với âm thanh, từ

đó giúp biết được sự toàn vẹn của hệ thống nghe từ tai đến não. Từ khi triển khai đến nay, qua đo thính lực cho hơn 10 bệnh nhân, các bác sĩ đã phát hiện có 1 bệnh nhân nghe kém. Để phát hiện trẻ có bị giảm thính lực, nghe kém bác sĩ Nguyễn Thị Bình khuyến cáo, gia đình cần theo dõi, chú ý các phản xạ của trẻ khi gọi hay có tiếng động xung quanh. Nếu trẻ

đó có các biểu hiện như: chậm nói, nói ngọng, giảm sự chú ý, học không tập trung thì cần cho đi khám, đo thính lực. Ngoài những triệu chứng trên, các trẻ có yếu tố nguy cơ cao gồm: trẻ nằm hồi sức sơ sinh trên 5 ngày; trẻ bị sốt máy, vàng da; trẻ bị viêm màng não mủ, bất thường sơ mắt, xương thái dương; có chấn thương nền sọ, xương thái dương và trẻ đẻ non; trẻ sinh ra trong gia

đình có người nghe kém do di truyền; thời kỳ bào thai mẹ bị nhiễm virus herpes, nhiễm ký sinh trùng toxoplasma, rubella, giang mai; trẻ có tiền sử dùng các thuốc gây độc cho tai thuộc nhóm aminoglycosid, nhóm lợi tiểu cũng được các bác sĩ chỉ định đo thính lực. Việc đo điện thính giác thân não có thể thực hiện ở những độ tuổi khác nhau, kể cả ở trẻ sơ sinh.



Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Thái Bình kiểm tra thính lực của trẻ.

NGUYỄN HOÀNG